




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการ HEALTHY CITIES MODELS</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews, shfocus, prd., thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ HEALTHY CITIES MODELS “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” ปักหมุด Kick Off พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง จ.น่าน หรือ “Nan Healthy Cities MODELS” เป็นแห่งแรก เพราะเอื้อต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีในทุกมิติ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวว่า งานแสดงผลงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร นพ.สสจ.ทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ผลักดันและยกระดับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมี จ.น่าน เป็นเมืองต้นแบบ</p>	
<p>สร. ติดตามโรคปอดอักเสบในจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thaipbs, ch3plus, ch7, mcot) ทีวีช่อง 7</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีพบคลัสเตอร์โรคปอดอักเสบในกลุ่มเด็กที่ประเทศจีน ว่า ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศจีน ยังไม่จำเป็นต้องตั้งหน่วยคัดกรองวัดอุณหภูมิตามด่านสนามบิน แต่ให้มีการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะประสานกับ ก.การต่างประเทศ หรือ ก.การท่องเที่ยวฯ ติดตามกรณีนักท่องเที่ยวป่วยเท่านั้น เพราะขณะนี้ยังไม่มี การระบุถึงพื้นที่การระบาดอย่างชัดเจน ส่วนไทยช่วงนี้พบการติดเชื้อไวรัส RSV มาจากใช้หวัด หลอดลมอักเสบ พบได้ในเด็ก แต่อาการไม่รุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- WHO แถลงล่าสุดว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนไม่พบเชื้อก่อโรคที่มีความผิดปกติหรือโรคชนิดใหม่ และได้แชร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคทางเดินหายใจ รวมถึงคลัสเตอร์ปอดอักเสบในเด็ก ให้ WHO ได้รับทราบแล้ว</p>	
<p>อุบัติเหตุรถทัวร์ที่ตรุกี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, ch7, hfocus, mcot, 77kaoded, thebangkokinsight, workpointtoday, newtv, TNN)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงรถทัวร์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุที่ตรุกี มีคนไทย 26 คน ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย ที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อย ส่งเข้ารับรักษาใน รพ. 3 แห่ง เจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ระหว่างติดตามอาการ ประสานญาติ และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับกลับไทยต่อไป</p>	
<p>นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thailandplus, thaigov, newtv, hfocus, TNN)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดิจิทัลเพื่อชาวไทย คลื่นลูกใหม่ของการขยายบริการสุขภาพถ้วนหน้า” พร้อมกล่าวถึง เรื่องดิจิทัลสุขภาพว่า เป็น 1 ในนโยบาย สร. ที่ตอบสนองนโยบายยกระดับ 30 ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งงานเวชสารสนเทศจะมีส่วนช่วยให้สามารถนำข้อมูลทางสุขภาพมาใช้วางแผนการจัดการและปรับปรุงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการเข้ารับการรักษาด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจาก หน่วยบริการทุกระดับ โดย สธ. จะประกาศนำร่องการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ระยะที่ 1 ในต้นเดือน ม.ค. นี้ 4 จังหวัด คือแพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส สามารถใช้ได้ทุกสิทธิการรักษาทั้ง รพ.รัฐทุกสังกัด รพ.เอกชน คลินิกและร้าน ยาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนเดือนเม.ย. 67 ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 รับบริการใน รพ.สังกัด สธ. ทุกแห่ง และ จะขยายผลครอบคลุมทั้งประเทศให้ได้ภายใน 1 ปี</p>	
<p>ปัญหาภาระงานบุคลากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อห่วงใยของสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ภาระงานบุคลากร ว่า ตนยินดีรับฟังข้อเสนอทั้งหมด เพื่อร่วมกันหาทางออกในการลดภาระงาน ขอย้ำว่า นโยบายสร้างขวัญ กำลังใจไม่ได้ทำแค่เฉพาะแพทย์ พยาบาล แต่เรารวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน ส่วนประเด็น ขรก.โควิด รอบสอง ที่ค้างคาจากรัฐบาลก่อน รับทราบเรื่องพร้อมพิจารณา หากเป็นมติ ครม.เดิมก็ต้องปฏิบัติ ด้านผู้แทนสหภาพฯ ขอบคุณ รมว.สธ. ถือเป็นสัญญาณดีที่เจ้ากระทรวงให้ความสำคัญ พร้อมเตรียมทำหนังสือประสานขอเข้าพบหารือ ธ.ค. นี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจพิราบข่าวสันติ สาธารณสุข โพสต์ว่า ขอให้ รมว.สธ. รีบสานต่อให้สำเร็จ เพราะปัญหามีมานานหลายปีแล้ว</p>	
<p>ก้าวทำใจ Season 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ พร้อมกล่าวว่า สธ. ได้สานต่อกิจกรรมก้าวทำใจ Season 5 ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการส่งเสริมความรู้สุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “การดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย” 145 รางวัล แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างประชาชนสุขภาพดีไปด้วยกัน</p>	-
<p>รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ช่วงปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายวิษณุ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ออกพรรษา ลด ละ เหล้า You Can Do คุณทำได้” ปี 2566 ภายในการประชุม กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมเสนอ (ร่าง) มาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อลดผลกระทบทางสังคม ต่อ กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ นอกจากนี้ มอบ อภ. จัดซื้อยาเลิกเหล้า Acamprosate และ Naltrexone เพื่อนำเข้ามาบำบัดรักษาผู้ติดสุราในประเทศไทย</p>	-
<p>การประชุมกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, acnews, thereporter, thebangkokinght, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ประชุม กก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เห็นชอบประกาศกำหนดชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม พร้อมรับทราบสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจึงส่งผลให้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ให้กรมควบคุมโรคเตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค</p>	-
<p>โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในพระสงฆ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ch7)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญลำดับแรกของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากพบตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น รพ.มะเร็งอุดรธานี จึงได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งมะเร็งช่องปากในพระสงฆ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา</p> <p>- รอ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผอ.รพ.มะเร็งอุดรธานี แนะนำเพิ่มเติม ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพจิตที่ดี หลีกเลี่ยงการเข้ายาเสพติด และถ้าสงสัยโรคมะเร็งให้รีบเข้ารับการวินิจฉัย และรักษาให้เร็วที่สุด</p>	-
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ และเครือข่าย ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ด้วยวิธี HPV DNA Test ตั้งเป้าตรวจหญิงไทย 30-60 ปี 1 ล้านคน ภายใต้นโยบายปี 2667 เริ่ม ธ.ค. นี้ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้เข้าถึงการรักษา ลดความเสี่ยงและการเสียชีวิตของหญิงไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews</p> <p>- ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย 2 ปีที่ผ่านมา โทรแนะนำหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วกว่า 2.36 ล้านครั้ง แต่จำนวนเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ มีเพียงร้อยละ 30 จึงขอเชิญชวนหญิงไทยเข้ารับบริการค้นหาความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก</p>	-
<p>ลอยกระทงปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนลอยกระทงปีนี้แบบปลอดภัยและมีความสุข โดยยึดหลัก “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ป้องกันการสูดดมเชื้อจากอุบัติเหตุจมน้ำ เผยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าวันลอยกระทง เพียงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 13 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ข่าวสด, สยามรัฐ)</p> <p>- รัฐสภา จับมือ สสส. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดภัยไร้ ปลอดภัยไร้ ปลอดภัยไร้” ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย รมัถระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัดยักษ์และดอกไม้ไฟ ไม่ปล่อยโคมลอย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กวาดล้างแหล่งค้ายาปลูกเช็กส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ข่าวสด, nontv, newtv, ejan, ch7, thailandplus, INN, pptvhd36, ch3plus, amarintv, mcot)</p> <p>- ภก.หญิงวรสุดา ยุงทอง ผอ.กองยา เป็นผู้แทนจาก อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. แถลงผลการปฏิบัติกวาดล้างผู้จำหน่ายยาปลูกเช็กส์ ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และเช็กส์ทอย ในพื้นที่ กทม., จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี และ จ.นครราชสีมา รวม 6 จุด ตรวจยึดของกลาง 80 รายการ มูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา 3 ราย</p>	-
<p>เซรัมเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, news1live, ch3plus, ejan)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เตือนกรณีมีการเผยแพร่คลิปสาธิตวิธีใช้เซรัม Brolamen ทาเพียงหยดเดียวตื่นกา หายวับ ว่า ตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์เถื่อน ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่พบการจดแจ้งในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อ้างสรรพคุณเกินจริง อาจลักลอบใส่สารห้ามใช้ อันตรายเสียหน้าพัง</p>	-
<p>สวรส. ตั้งทีม HSIU กาะติดถ่ายโอนฯ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. จัดประชุม คณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) หน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ : กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ครั้งที่3/2566 ได้มีการติดตามสถานการณ์ การดำเนินการถ่ายโอนฯ เพื่อการวางกลยุทธ์สร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ ตลอดจน การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการจัดเวทีนำเสนองานวิจัยช่วง ก.พ.-มี.ค. 67 เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สธ. และ อบท.</p>	-
<p>ร่วมสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการ สช. กล่าวว่าจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงและยังสามารถทำงาน หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ จึงมีความสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีอยู่ นั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ โดย สช. จะทำบทบาทข้างเชื่อมเพื่อประสานบูรณาการทำงานสู่เป้าหมายร่วมกันกับสำนักงาน ประสานงานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย กรมกิจการผู้สูงอายุ ก.การพัฒนาสังคมฯ และภาคีเครือข่าย</p>	-
<p>โรคไทรอยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ กรรมการและปลัดสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เผย มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไทรอยด์ในเด็กในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ล่าสุดมีเด็กทารกอายุ 18 วัน เสียชีวิต ผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด 19 ด้วยส่วนหนึ่ง ที่ทุกฝ่ายเร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด ทำให้การฉีดวัคซีนพื้นฐานอื่น ๆ ลดลง โดยเฉพาะภาคใต้ที่การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมต่ำกว่าภาคอื่น ๆ อยู่แล้ว ย้ำว่าเด็กเล็ก ยิ่งเล็กเท่าไร ยิ่งอันตราย และขณะนี้ โรคโควิด 19 สงบแล้ว ทาง สธ. ก็ควรต้องเร่งเครื่องฉีดวัคซีนพื้นฐานให้มากขึ้น</p>	-
<p>ขอ สธ. ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นายสุนทรภรณ์ สิงห์วีรงค์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เผยว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศห่วงความปลอดภัย ในอาหารของผู้บริโภค นอกจากการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแล้ว ยังมีปัญหาสารเร่งเนื้อแดงที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ขอให้ สธ. ตรวจสอบตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ทั้งที่ห้างโมเดิร์นเทรด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ เชียงหมู ที่จำหน่ายหมูในลักษณะวางกระบะ ซึ่งผู้บริโภคไม่อาจรู้แหล่งที่มาได้</p>	-
<p>บุกจับร้านจำหน่ายกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง นำกำลังฝ่ายปกครอง ตร.สภ.เมืองลำปาง จนท.สสจ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบร้านค้าย่านตลาดอัศวิน เขตเทศบาลนครลำปาง หลังได้รับร้องเรียนว่าแอบขายกัญชาให้เด็กและเยาวชน โดยตรวจพบเด็กและเยาวชน 10 คน กำลังเสพและสูบกัญชา โดยมีชายวัย 19 ปี อ้างเป็นเจ้าของร้าน ไม่มีใบอนุญาต ในร้านพบของกลางเป็นกัญชาอบแห้งและอุปกรณ์เสพ จึงดำเนินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	-